

Thưa Quý phụ huynh và các em học sinh,

Học khu Tacoma Public Schools cương quyết bảo đảm cho các em học sinh luôn cảm thấy an toàn, được chào đón và tôn trọng ở trường.

Như tôi đã từng thưa với Quý phụ huynh trong tháng 1 vừa qua, tình trạng hiếp đáp, bắt nạt, quấy rối, đe dọa hay kỳ thị không bao giờ được phép xảy ra tại nhà trường trong học khu của chúng ta. Chúng tôi muốn tinh thần bảo vệ công bằng, sự hiểu biết và lòng tôn trọng lẫn nhau của Tacoma luôn hiện hữu nơi đây. Vì thế mà tôi xin cam đoan với quý vị là học khu Tacoma Public Schools sẽ không bao giờ quên trách nhiệm của chúng tôi là những người chăm sóc cho trẻ em sống tại Tacoma.

**Tất cả các trường của học khu sẽ là nơi an toàn cho tất cả các em học sinh di dân** được học hành và phát triển. Những nền văn hóa đa dạng của tất cả các em học sinh, cộng đồng và của toàn ban nhân viên của học khu là một sức mạnh mà mọi người trong chúng ta cùng hưởng và hãnh diện. Văn hóa phong phú và hơn 70 ngôn ngữ sử dụng tại các trường trong học khu giúp con em chúng ta có vô số cơ hội quý báu học hỏi từ những bạn học không cùng văn hóa với mình và cho phép các em cảm nhận sâu xa tình người.

Sứ mạng của chúng tôi là phục vụ cho mỗi em học sinh bước qua ngưỡng cửa nhà trường của học khu mỗi ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho phép các em học sinh thực thi quyền pháp lý của mình được đi học tại các trường công lập miễn phí, từ mẫu giáo đến lớp 12, không kể tôn giáo, nơi sinh trưởng, ngôn ngữ, tình trạng công dân, tình trạng di trú, tình trạng của cha mẹ hay những điều kiện được bảo vệ về phương diện pháp lý nào khác. Học khu Tacoma Public Schools không yêu cầu học sinh cung cấp thông tin về tình trạng công dân hay di trú cũng như không lưu giữ và theo dõi những thông tin này. Ngoài ra, thể theo Đạo luật Quyền được giáo dục và giữ kín thông tin của liên bang (Federal Education Rights and Privacy Act, FERPA), thông tin về tình trạng công dân hay di trú của học sinh là thông tin có thể nhận dạng cá nhân nên sẽ không được tiết lộ.

Tất cả các trường trong học khu đã được chỉ thị phải tạo cho các em học sinh một nơi an toàn và kín đáo, nơi mà các em có thể đến khi cần được giúp đỡ, cần biết thêm thông tin và được hỗ trợ trong những vấn đề liên quan đến việc cơ quan thẩm quyền thi hành luật di trú mà có thể gây trở ngại cho việc học của các em. *Để hỗ trợ cho nỗ lực này, Hội đồng học khu đang thảo luận để thi hành một Nghị quyết với mục đích giúp đỡ cho mỗi cá nhân học sinh, từng ngày một trong một môi trường bình đẳng và chấp nhận mọi người.*

Một số sự kiện trong đời sống chúng ta vừa thay đổi nhưng nhiệm vụ căn bản của chúng tôi tại học khu Tacoma Public Schools vẫn vậy. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là, **TẤT CẢ** các học sinh của học khu Tacoma Public Schools sẽ tốt nghiệp trung học và sẵn sàng lên đại học cũng như chọn nghề. Chúng tôi cam kết sẽ phát triển trẻ em thành những đấng Trẻ toàn diện. Chúng tôi chuẩn bị cho tất cả các em học sinh trở thành công dân của thế giới.

Hôm nay, cũng như tất cả mọi ngày, **tất cả các em học sinh đều được** học khu Tacoma Public Schools **chúng tôi mở rộng vòng tay chào đón.**



Carla J. Santorno